

Tinh Cao

Thư Ba CN34TN-A

## SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

### Bài Đọc I: (Năm II) Kh 14, 14-19

"Đã đến giờ gặt, vì lúa gặt trên đất đã chín rồi".

Trích sách Khuyết Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tôi là Gioan, tôi đã nhìn thấy có đám mây trắng: trên đám mây có ai ngồi giống như Con Ngựa, đi ra trên trời, tay cầm liềm sắc bén. Có một thiên thần khác đứng trong đám mây đi ra kêu lớn tiếng cùng Đấng ngồi trên đám mây mà rằng: "Hãy hãy liềm xuống mà gặt đi, vì đã đến mùa màng trên đất đã chín rồi". Đấng ngồi trên đám mây liềm xuống và lúa trên đất đổ ra gặt. Có một thiên thần khác đứng trên trời đi ra, ngài cũng cầm một cái liềm sắc bén. Và một thiên thần khác nữa đứng trên bàn thờ đi ra, vị này có quyền cai trị lửa, ngài kêu lớn tiếng cùng thiên thần cầm liềm sắc bén mà rằng: "Hãy hãy liềm sắc bén xuống mà cắt những chùm nho nhỏ và vụn nho nhỏ đi, vì nho trong vườn đã chín rồi". Thiên thần kia hãy liềm sắc bén xuống đất, cắt nho nhỏ và vụn nho nhỏ đi và bỏ vào thùng lớn của Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 95, 10. 11-12. 13

Đáp: Chúa ngài tôi cai quản đời a c u (c. 13b).

Xong: 1) Hãy công bố ngài a ch dân rợng: Thiên Chúa ngài tr. Ngài ngài ngài vợng đời a c u cho nó khỉ lung lay; Ngài ngài cai quản ch dân theo đợng đợng chính. - Đáp.

2) Trỉ xanh hãy vui mợng và đời a c u hãy hân hoan! Bỉn khỉ và muôn vớ trong đó hãy reo lên! Đợng nỉ và muôn loài trong đó hãy mợng vui! Các rợng cây hãy vui tợng hỉ hỉ! - Đáp.

3) Trợc nhan Thiên Chúa: vì Ngài ngài ngài tợ, vì Ngài ngài ngài tợ cai quản đời a c u. Ngài ngài sỉ cai quản đời a c u cách công minh và ch dân cách chân thành. - Đáp.

Alleluia: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tợnh thợc và c u nguy n luôn, đợ có thợ xợng đáng đợng vợng trợc mợt Con Ngài ngài. - Alleluia.

**Phúc Âm: Lc 21, 5-11**

**"Không còn hòn đá nào nỉ trên hòn đá nào".**

Tin Mợng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi y, có mợy ngài ngài trợ m trợ vợ đợn thợ đợc trang hoàng bợng đá tợ và nhợng lợ vớ quý, nên Chúa Giêsu phán rợng: "Nhợng gì các con nhìn ngài m đây, sau này sỉ đợn ngày không còn hòn đá nào nỉ trên hòn đá nào mà chợng bợ tàn phá". Bợy ngài các ông hỉ Ngài ngài rợng: "Thợ a Thợy, bao ngài nhợng sỉ y sỉ xợy ra, và cợ đợu nào mà bợnh nhợng sỉ đó sỉ p xợy đợn?" Ngài ngài phán: "Các con hãy ý tợ kợ bợ ngài ngài ta lợ a đợi: vì chợng, sỉ có nhiợu kợ mợo danh Thợy đợn mà tợ xợng rợng: "Chính ta đây và thợi gian đã gợn đợn", các con chợ đi theo chúng. Khi các

con nghe nói có chi n tranh lo n l c, các con đ ng s : vì nh ng s y ph i đ n tr c đã, nh ng ch a ph i là h t đ i ngay đâu".

B y gi Ng i phán cùng các ông y r ng: "Dân này s n i d y ch ng l i dân kia, và n c này s ch ng v i n c n . S có nh ng cu c đ ng đ t l n m i n i, s có ôn đ ch đ ói khát, nh ng hi n t ng kinh kh ng t trên tr i và nh ng đ m l c th ".

Đó là i Chúa.

## **C M NGHI M S NG VÀ CHIA S L I CHÚA**

### **Nh ng D u Ch Hi n T ng T n S**

Bài Phúc Âm hôm nay, Th Ba Tu n XXXIV Th ng Niên, ti p t c nh ng bài giáo hu n Giêrusalem c a Chúa Kitô, l n này, tr c ti p liên quan đ n s ph n tàn canh t n s sau m t th i l ng danh vang bóng c a chính Thành Thánh Giêrusalem: "Khi y, có m y ng i tr m tr v đ n th đ c trang hoàng b ng đá t t và nh ng l v t quý, nên Chúa Giêsu phán r ng: 'Nh ng gì các con nhìn ng m đây, sau này s đ n ngày không còn hòn đá nào n m trên hòn đá nào mà ch ng b tàn phá'".

N u t ng "đá - rock" t ng tr ng cho n n t ng đ c tin v ng ch c (xem Mathêu 7:24;16:18) thì nh ng viên "đá - stones" t ng tr ng cho thành ph n tín đ Do Thái giáo trong C u c cũng nh thành ph n Kitô h u trong Tân c: "Anh em là nh ng viên đá s ng đ c xây lên nh là m t lâu đài thiêng liêng..." (1Phêrô 2:5).

V y n u tình tr ng Thành Thánh Giêrusalem vào th i đ m t n s c a mình tan tành đ n đ "không còn hòn đá nào n m trên hòn đá nào mà ch ng b tàn phá", thì ph i ch ng đó là hình nh v Giáo H i vào ngày cùng tháng t n, đ c Chúa Giêsu báo tr c cho bi t v tình tr ng kh ng ho ng đ c tin n i thành ph n tín h u tr c khi Ng i tái giáng: "Không bi t khi Con Ng i tr l i có còn th y đ c tin trên th gian này n a hay ch ng?" (Luca 18:8).

Vì những đau khổ báo trước tình trạng tởn sỗ của Thành Giêrusalem ám chỉ dân Chúa này, để trả lời cho câu hỏi "Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy xảy ra, và có dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy ra?" Chúa Giêsu đã cảnh báo như sau:

"Các con hãy ý tứ kẻo bị lừa dối vì chúng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà xưng rằng: 'Chính ta đây và thiên gian đã gởi đến', các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chớ sợ hãi là hết đời ngay đâu. Dân này sẽ nộp đời chúng cho dân kia, và nước này sẽ chinh phục nước kia. Sẽ có những cuộc đọ tay đọ chân, sẽ có ôn dịch đói khát, nhưng hãy tin tưởng kinh khủng trên trời và những đấng làm chủ thế."

Căn cứ vào lời của Chúa Kitô trên đây thì có 2 đau khổ báo trước về tình trạng tởn sỗ của Thành Thánh Giêrusalem hay của cộng đồng dân Chúa: hi vọng được tiên là gì đó ( "sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà xưng rằng: 'Chính ta đây và thiên gian đã gởi đến'"), và hi vọng tiếp theo là xảy ra nào là nhân tai ("chiến tranh loạn lạc... Dân này sẽ nộp đời chúng cho dân kia, và nước này sẽ chinh phục nước kia") nào là thiên tai ("sẽ có những cuộc đọ tay đọ chân, sẽ có ôn dịch đói khát, nhưng hãy tin tưởng kinh khủng trên trời và những đấng làm chủ thế").

Hai hi vọng chính yếu báo trước về tình trạng tởn sỗ của Thành Giêrusalem ám chỉ dân Chúa này thật ra cũng liên quan đến chính đức tin. Có nghĩa là, trước khi cộng đồng dân Chúa đi tới chỗ tởn sỗ thì xảy ra những hi vọng cho thầy đấng tin cậy của họ bắt đầu bị khủng hoảng. Chết, về tinh thần, họ bắt đầu mù tối, qua việc tởn nên những Đấng Kitô giả tạo theo ý nghĩa của họ, những Đấng Kitô không có năm đau thánh của thành phố nấp trốn phá giới buông thả, hay những lời những Đấng Kitô chết biết luận phạt chém giết tội nhân của thành phố bạo tàn, hoặc một thế hệ họ cầu được gì đó nào đó như các chức nghĩa đã từng xuất phát từ Tây phương Kitô giáo như công sự, hi vọng sinh, duy nhân, tin tưởng đời, toàn cầu v.v.

Chính vì đức tin của thành phố dân Chúa bị lệch lạc như vậy, mà "đức tin thật hi vọng qua đức ái" (Galata 5:6), nên cộng đồng dân Chúa, đức biết cộng đồng dân Chúa Tây phương nói chung và Âu Châu nói riêng, mãi mãi tin cậy ghen ghét, hận thù, đến đả sát hại nhau bằng các cuộc chiến tranh của thế kỷ có trong lịch sử loài người, như Thế Chiến I và II thế kỷ 20 với hơn một tỷ người chết là 100 triệu người nhân mạng, những thế chiến xuất phát từ Âu Châu, thế giới Kitô giáo! Và những chức đấng đời sống, chức họ công sự và Đấng quốc xã, đã tàn sát cả 100 triệu sinh mạng nữa trong thế kỷ 20, của kẻ đến con số phá thai sát hại không biết bao nhiêu mà kể hàng năm thế kỷ con người "ban phép" phá thai, cũng xuất phát từ Tây phương Kitô giáo!!!



3) Trách nhiệm Thiên Chúa: vì Ngài là người cai trị, vì Ngài là người cai quản địa cầu. Ngài là sự cai quản địa cầu cách công minh và chính dân cách chân thành.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hôm nay là đức lễ bài chia sẻ trên

TN.XXXIVL-3.mp3

Ngày 24 tháng 11

## **THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LỄ C VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO**

### **Lễ mừng lễ Việt Nam**

Hôm nay, chúng ta kính nhớ 117 chúng nhân tử đạo Việt Nam. Các vị đã được tôn phong chân phước trong bốn đợt : Năm 1900, đức giáo hoàng Lê-ô XIII tôn phong 64 vị ; đức giáo hoàng Pi-ô X tôn phong 8 vị năm 1906 và 20 vị năm 1909. Năm 1951, đức giáo hoàng Pi-ô XII tôn phong 25 vị. Tổng cộng 117 vị được đức giáo hoàng Gio-an Phao-lô II tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.

Trong nhiệm vụ giai đoạn lịch sử khác nhau, kể từ lúc Tin Mừng bắt đầu được loan báo tại Việt Nam, thế kỷ XVI, cho đến cuộc bách hại khốc liệt thế kỷ XIX, đã có nhiệm vụ chúng nhân anh dũng công nghiệp Âu Loan và Việt hy sinh thân mình vì Chúa Ki-tô.

Hãy suy phong thánh và Các Giờ Kinh Phụng Vụ đức biết chú ý đến các tên tu sĩ sau : Ngài là Việt Nam : thánh An-rê Dũng Lữ c, linh mục (+ 1839), thánh Tô-ma Trần Văn Thiển, chủng sinh (+ 1838), thánh Phao-lô Lê Bô-ô Tầm, linh mục (+ 1857), thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, giáo

lý viên và người cha trong gia đình (+ 1859). Các tu sĩ Đa-minh người Tây Ban Nha, thuộc Tổng hội Dòng Mân Côi : thánh Giê-rô-ni-mô Héc-mô-xi-la Liêm, giám quản tông toà địa phận Đông đàng ngoài (+ 1861), thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa, giám mục (+ 1861) và một vị người Pháp thuộc Hội Thừa Sai Pa-ri, thánh Tô-ô-phan Vê-na (+ 1861).

## Thánh thi

Đoàn người đông vô kể  
Vừa đi vừa hát ca,  
Tay cầm cành thiên tuế,  
Áo trắng ngời tuyết pha,  
Tờ khố phẩm huy tước,  
Tờ đầu khố bao la,  
Tôn vinh Con Thiên Chúa  
Tờ tước trượng ngại toà.

Chúng con nể trọng thề  
Xin hiệp tiếng hoan ca,  
Kính mừng cha quý vị  
Tờ đạo Việt Nam nhà.  
Suốt gần ba thế kỷ  
Gián khổ dám xông pha,  
Nay triu thiên diễm lộ  
Rực chiếu khắp sơn hà.

Xin cầu cho hậu du  
Nói giong sáng ông cha,  
Đức tin quy t bệ o v,   
Đức ái tỏa sáng ra,  
Xây dựng nước trn th,   
Mở rộng nước Chúa Cha.

Nguyện cùng cha quý vị  
Mai sau trượng thiên toà  
Tung hô vinh quang Chúa,  
Muôn thuở vang lị ca.

Bài đoc 2

**Các vđ tđ đoc đoc thông phn  
cuđc chí n thng cđ a Đu là Đc Ki-tô**

**Trích thđ cđ a thánh Phao-lô Lê Bđ o Tđ nh gđ i các chđ ng sinh chđ ng viđ n Kđ Vĩnh năm 1843.**

Tôi là Phao-lô, đang bđ xiđ ng xích vì Đc Ki-tô. Tôi muđ n nói cho anh em biđ t nhđ ng gian truân tôi đang chđ u hđ ng ngày, đđ anh em đđ đc cháy đđ a yêu mđ n Chúa mà hđ p vđ i tôi dđ ng đđ i ca ngđ i Thiên Chúa : Chúa yêu thđ đ ng ta đđ n muđn đđ i.

Ngđc thđ t này quđ là mđ t hình đđ nh sđ ng đđ ng cđ a hođ ngđc đđ i đđ i : ngoài gđng cđm, xiđ ng xích, dây thđ ng, đđ i còn thêm sđ nóng giđ n, óan thù, nguyđ n rđ a, nhđ ng đđ i đđ c tđu, nhđ ng sđ gđy gđ , nhđ ng hành vi xđ u xa, nhđ ng đđ i thđ gian, nói hành, và cđ nđ i chán nđ n, buđ n phiđ n, cđ ruđ i muđ i rđ n rđ p.

Nhđ ng Đđ ng đđ giđ i thoát ba ngđ đđ i thanh niên khđ i ngđ n đđ a bđ ng bđ ng vđ n luôn đđ cùng tôi ; Ngđ đđ i cũng đđ giđ i thoát tôi khđ i nhđ ng sđ khđ n khó này bđ ng cách làm cho trđ nên ngđ t ngđo : Chúa yêu thđ đ ng ta đđ n muđn đđ i.

Nhđ ng cđ c hình này thđ đ ng làm cho ngđ đđ i khác buđ n sđ u, nhđ ng nhđ đđ n Chúa giúp, tôi vđ n đđ y vui sđ đ ng hđn hoan, bđ i vì tôi không chđ có mđ t mình, nhđ ng có Đc Ki-tô đđ cùng tôi. Ngđ đđ i là Thđ y cđ a chúng ta, Ngđ đđ i mang đđ t cđ sđ c nđ ng cđ a thđ p giá, chđ đđ cho tôi đđ phđ n nhđ nhđ t. Ngđ đđ i không chđ nhìn tôi chí n đđ u, mà chính Ngđ đđ i đang chí n đđ u và chí n thđ ng. Vì thđ , trđ u thiên vinh quang đđ đđ c đđ t trên đđ u Ngđ đđ i, nhđ ng chí thđ cũng đđ đđ c hđn hoan vì vinh quang cđ a đđ u.

Lđ y Chúa, làm sao con sđ ng nđ i khi hđ ng ngày con thđ y quan quyđ n và thuđ c hđ nói phđ m đđ n thánh danh Chúa, Đđ ng ngđ trên các thđ n kê-ru-bim và xê-ra-phim ? Kia thđ p giá cđ a Chúa bđ kđ ngođ i chà đđ p đđ đđ i chân ! Còn đđu là vinh quang Chúa ? Chđ ng kiđ n đđ t cđ cđ nh này, vì cháy đđ a yêu mđ n Chúa, con thđ chđ u chđ t và chđ u phân thđy đđ chđ ng đđ lòng con yêu mđ n



Chúa.

Lạy Chúa, xin tởm cho con thảy quy nỡn nỡng cõa Chúa, xin cõu giúp con, đõ trong sỡ yõu đõu i cõa con, sỡ cõm nhõ cõa Chúa đõõ cõ biõ u õ và tôn vinh trõõ cõm tõ thõ gian, kõ õ nhõ ng thõ đõ chõ cõa Chúa lên mõ tõ vì thõ y con bõ lung õ cõ.

Khi nghe biõ tõ nhõ ng đõõ u này, anh em hỡy vui mõ ng dõng nhõ ng õi tõ õn bõ tõn lên Thiên Chúa là Đõõ ng ban mõ i õn lờnh, và hỡy cõng tõi chõc tõõ ng Chúa, vì Chúa yõu thõõ ng ta đõõ n muõn đõõ i. Linh hõõn tõi ngõõ i khen Đõõ cõ Chúa, thõõn trõõ tõi hõõn hõõ vui mõ ng, vì Ngõõõ i đõõ đõai thõõ ng nhõõn đõõn phõõn hõõn tõi tõõ ; tõõ nay hõõ tõõ i đõõ i sõõ khen tõõ cõ phõc : Chúa yõu thõõ ng ta đõõ n muõn đõõ i.

Muõn nõõõ cõ hõõ i, nào ca ngõõ i Chúa ; ngõõn dõõn õõ i, hỡy chõc tõõ ng Ngõõõ i, vì Thiên Chúa đõõ chõõn cõi yõõ u đõõu i đõõ hõõ nhõõ cõ cõi mõõ nhõ mõõ , chõõn cõi hõõn mõõ tõ đõõ trõõõ tõ phõ cõi cao sang. Thõõn Khõõ Chúa đõõ dõõng miõõ ng õõõõ i tõõ đõõ hõõ nhõõ cõ nhõõ ng ngõõõ i khõõn ngoõõn cõõa thõõ gian, vì Chúa yõu thõõ ng ta đõõ n muõn đõõ i.

Tõõi viõõ tõ cho anh em nhõõ ng đõõõ u này đõõ chõõng ta hõõp nhõõ tõ võõ i nhau trong đõõ cõ tin. Giõõõ cõõn bõõo tấp này, tõõi đõõ thõõ mõõ tõ cõi neo vào tõõõn ngõõi Thiên Chúa : đõõõ là niõõm hõõy võõõng luõõn sõõõng đõõõng trong lòng tõõi.

Anh em thõõn mõõn, hỡy chõõy đõõa thõõ nào đõõ đõõ tõ đõõõ cõ trõõõ u thõõn ; hỡy cõõm khõõ giõõõ cõõa Thiên Chúa bõõn phõõ i và bõõn trõõi, hỡy mõõ cõ áo giấp là đõõ cõ tin, nhõõ thỏõnh Phỏõo-lõ quan thõõ y cõõa tõõi đõõ đõõy. Thõõ chõõ tõõ tõõ cõõ tõõ chõõn mà đõõõõ cõ vào Nõõõõ cõ Trõõõ i, cõõn hõõõn lờnh õõõn mà bõõõn nẽm ra ngoõõi.

Anh em hỡy giúp đõõ tõõi bõõõng õõõi cõõu nguyõõn, đõõ tõõi chõõõn đõõõ u hõõp õõõ , đõõ tõõi chõõõn đõõõ u đõõõn cõng trong cuõõ cõ chõõõn đõõõ u cao cõõ , và kõõõ tõõ tõõ đõõõp cuõõ cõ chõõõy đõõa.

Nõõõu chõõng ta khõõng cõõn đõõõõ cõ gõõp nhau õõõ đõõõ i này, thõõ õõõõ i sau chõõng ta sõõ đõõõõ cõ hõõõnh phõc gõõp nhau mõõi mõõi : Chõõng ta sõõ đõõõng trõõõõ cõõng cõõõa Con Chiõõn tinh tuyõõn, và hõõn hoõõn ca tõõõng tôn vinh Ngõõõõ i muõõn đõõõ i. A-men.

Lõõõi nguyõõn

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều vị anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hết giờ sống đức tin trở sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhớ đến các ngài chuyên cần mà cho chúng con biết noi gương các ngài để luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin

--